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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2568 

ของ 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 

 นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ  ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ที่เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568  จากนัน้ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อ  
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ประชุมหรือวนั Record Date ในวนัที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา มีผูม้ีสิทธิเขา้ร่วม ประชุมทัง้สิน้ 
7,962 ราย มีจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 845,584,063 หุน้ ทัง้นี ้มีจ  านวนหุน้ซือ้คืนตามโครงการซือ้หุน้คืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน จ านวน 25,970,800 หุน้ โดยหุน้ซือ้คืนจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล ดงันัน้ จึงมีหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียงใน
การประชุมครัง้นี ้จ  านวน 819,613,263 หุน้  ณ บัดนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองจ านวน 20 ราย ถือหุน้
รวม 159,185,796 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉนัทะจ านวน 22 ราย ถือหุน้รวม 233,940,330 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ที่มาดว้ย
ตนเองและรบัมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 42 ราย ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 393,126,126 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 47.9648 ของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียงในการประชมุครัง้นี ้ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการ
ประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 48 รายถือหุน้รวมทัง้สิน้ 
395,029,328 หุ้นคิดเป็นรอ้ยละ 48.1970 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี ้)
  
 

นายยรรยงค ์สวสัด์ิ กรรมการบรษิัทฯ กรรมการบรหิาร และเลขานกุารบรษิัทฯ ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการบรษิัทฯ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ และที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ท่าน จากจ านวน 7 ท่าน (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์   
        รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน 
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        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ                             
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ประธาน
คณะกรรมการการพฒันาอย่างยั่งยืน ประธานคณะกรรมการพฒันาการเติบโต และ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

 
3.     รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  
        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

5.    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จติรเกษม งามนิล     

       กรรมการบรษิัทฯ 
 

6.    นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ       
       กรรมการบรษิัทฯ และกรรมการบรหิาร 

 
7.    นายยรรยงค ์สวสัด์ิ           

         กรรมการบรษิัทฯ เลขานกุารบรษิัทฯ  กรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหาและพิจารณา 
                     ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีจ่ะท าหน้าทีน่ าเสนอข้อมูล เขา้รว่มประชมุจ านวน 5  ท่าน 

 1.  แพทยห์ญิง นนัทิชา ไชยกลุ        รองประธาน คณะกรรมการบรหิาร 
2.  นายนรศิ จนัทรแ์ดง  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการตลาด 
3.  ดร.กวี เตชะพิเชฐวณิช  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการปฏิบตัิการ 
4.  นายชยัยศ ทวีรติธรรม  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 
5.  นางสาวสนุนัท ์วงศม์ทุธาวณิชย ์ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการ 
                                                     ตรวจสอบ 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน 2 ท่าน 
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1.   นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกลุ 
2.   นางสาวศิรวิรรณ ฉตัรสกุาญจน ์
 
ทีป่รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด เขา้รว่มประชมุ 
จ านวน 2 ท่าน 
1.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ และ  
2.   นางสาวธัญพร ครุฑคง ท าหนา้ที่เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และ 
      ตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง 
 
ทีป่รึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 

 
เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด  
 1.   นางสาวจีรวรรณ บญุรนิทร ์

 
บริษัทฯ ไดเ้ชิญบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบั
ผลการลงคะแนนเสียงรว่มกบัที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบรษิัทฯ  
 
นอกจากนี ้สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยไดส้ง่อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุครัง้นี ้คือ นางสาวอรพินธ ์เรืองขจร 
ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
 
จากนัน้ นายยรรยงค ์สวสัด์ิ กรรมการบรษัิทฯและเลขานกุารบรษิัทฯ กลา่วเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ซึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุกลา่วเปิดการประชุม   โดย รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วม
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568  และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นไดม้อบหมายให ้นางสาวพรพิไล โกศล
ประภา เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มด าเนินการประชุมนางสาวธัญพร ครุฑคง ไดช้ีแ้จง
มาตรการและแนวปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุดงัต่อไปนี ้

นางสาวธัญพร ครุฑคง กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
1.  การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถือ

อยู่หรือรบัมอบฉนัทะมา 
2.  ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้  
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3. ในระหว่างการประชุมผู้ด  าเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดคา้นหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันทอ์นุมัติตามที่เสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดคัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ผู้ด  าเนินการประชุมจะขอใหผู้้ที่ประสงคจ์ะ
คดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสียงที่แจกใหแ้ละขอใหช้มูือขึน้ เพื่อใหพ้นกังานของบรษิัทฯ เก็บบตัรมา
นบัคะแนน ส าหรบัผูท้ี่ไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนมุตัิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน บรษิัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่ม
ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

4.  ส  าหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนน บรษิัทฯ จะถือว่าท่านอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรือคัดคา้น หรืองด

ออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบ
ฉนัทะเพื่อความสะดวกของผูเ้ขา้รว่มประชมุ แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนน
มาในหนงัสือมอบฉนัทะบรษิัทฯ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกบัผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
ดว้ยตนเอง 

6.  ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที่นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดย
ในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุ 
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ  

   
               หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี  ้
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

 ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เมื่อ
วนัที่ 25 เมษายน 2567 โดยบรษิัทฯไดจ้ดัสง่ส  าเนารายงานการประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 โดยรายงานการประชมุดงักลา่วแลว้เสร็จภายใน 14 
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วันนับแต่วันประชุม และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามขอ้สงสยัและประเด็นการแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะแกไ้ขรายงานการประชุมดงักลา่วและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผูด้  าเนินการประชมุเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นดว้ย 393,179,126 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม 
รายงานความคืบหนา้เก่ียวกับการจดัท าแผนการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ    ใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้รบัทราบ  

    รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์กล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. และ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยซึ่งสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  
 บริษัทฯไดร้ว่มมือในเรื่องดงักลา่ว อย่างจริงจงั โดยไดจ้ดัท าแผนการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น
ให้เป็นนโยบายที่ส  าคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้
ผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องการกระท าผิดดา้นการ
ทจุรติ หรือการกระท าผิดจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานแต่อย่างใด  จึงเรียนท่านผูถื้อหุน้ทกุท่าน 
เพื่อโปรดทราบ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯตามที่ปรากฏในหนา้ 73 ถึง หนา้ 78 ของแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 
(แบบ 56-1 One Report) พรอ้มทัง้รายงานเก่ียวกับค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD &A) ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
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กล่าวเรียนเชิญนายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  และทีมผูบ้ริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  

  

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดร้ายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2567 พรอ้มทัง้รายงานเก่ียวกับค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ ส  าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ที่กระทบ ต่อบรษิทัฯ ทัง้ทางดา้นบวกและลบอย่างมีนยัส  าคญั 

 
เนือ้หาในการน าเสนอมีสาระส าคญัดงันี ้         
• Business overview 
• Growth and Sales Strategy 

• Risk Management 

• Key Takeaways 
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• Business overview  
 

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่วว่า ส าหรบั Business overview ของปี 2024 
ในส่วนของ Financial Result บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 2,140 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2023 เนื่องจากยัง 
Soft Demand และลูกคา้หลายรายยังมี Inventory ค่อนขา้งสูง ส่วนผลประกอบการขาดทุน 167 ลา้นบาท 
ซึ่งสาเหตหุลกัเป็นเรื่อง Soft Demand รวมถึงบรษิัทฯ ท า Restructuring Activities ในหลายๆ เรื่องจึงท าใหม้ี 
Cost พิเศษเพิ่มขึน้มา ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึน้ในปี 2024 และในปี 2025 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผล
ประกอบการน่าจะกลบัมาดีขึน้ และถา้พิจารณายอดขายรายไตรมาสของปี 2024 ยอดขายของไตรมาสที่ 4 
ปี 2024 เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญั เนื่องจากกลางปี 2024 มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท า Operation 
Performance ในหลายๆ เรื่อง และการ Development เรื่องบคุลากร และผ่านการ Major Audit จาก 4 ลกูคา้
หลกั ซึ่งผลคะแนนการประเมินได ้Score A และ Score S ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และผ่านการ Audit ดา้น VDA 
ซึ่งเป็นมาตรฐานดา้น Automotive ของยุโรป ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถที่จะ Capture Opportunities ใหม่
กบัลกูคา้ในกลุม่ Segment นีไ้ด ้

ในสว่นของ Key Financial Ratio บรษิัทฯ ยงัมีสถานะทางการเงินที่ค่อนขา้งดี โดยตวัเลข D/E Ratio 
อยู่ที่ 0.3 เท่า เมื่อตอนปลายปี 2024 ซึ่งถือว่าค่อนขา้งต ่า และ Current Ratio ตวัเลขมากกว่า 2 เท่า และมี
เงินสดอยู่ที่  286 ล้านบาท และเพิ่มขึน้อีกพอสมควรในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งจะพิจารณาใช้ลงทุนใน 
Project ที่น่าสนใจ สว่นตวัเลข Dividend per share อยู่ที่ 0.04 บาทต่อหุน้ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย 

ส าหรับเรื่อง Revenue Structure ของทั้ง 3 Business Units ได้แก่ OSAT, EMS และ Optics มี
สดัสว่นรายไดข้องทัง้ 3 กลุม่ค่อนขา้ง Balance กนั โดยมีรายไดก้ลุม่ EMS มากกว่ากลุม่อ่ืนเล็กนอ้ย 

ปัจจบุนับรษิัทฯ มีพนกังานประมาณ 1,000 คน และมี Machine Utilization อยู่ที่ประมาณ 50-60% 
มีส  านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศไทย มีโรงงานตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
และมีบริษัทลกูตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา และไดย้า้ย Location Office จากเมืองแคลิฟอรเ์นียมาที่เมือง
เท็กซสั ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิทธิประโยชนเ์ก่ียวกับ TAX ที่ดีกว่า รวมทัง้มีการปรบัโครงสรา้งภายในของบรษิัทลกู 
ส  าหรบั Sale Representative มีอยู่ในภมูิภาคหลกัทัง้ในยโุรป จีน ญ่ีปุ่ น และออสเตรเลีย และบรษิัทฯ มีพืน้ที่
ประมาณ 30,000 ตารางเมตร  
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 ส าหรบัปี 2025 มองเป็นปีที่บริษัทฯจะสามารถ Recovery ผลประกอบการได ้แต่ยังมี Challenge 
อยู่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ ยงัมีลกูคา้รายใหม่ที่เขา้มาติดต่ออยู่พอสมควร และมีหลายรายที่ชวนบริษัทฯ ร่วม
ด าเนินธุรกิจ Joint Venture ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิัทฯ  

ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบ Bearish economies และตลาดมีความผนัผวนค่อนขา้งสงู ทัง้นี ้
บรษิัทฯ ยงัคงมีความเชื่อมั่นว่าในปี 2025 ผลประกอบการของบรษิัทฯ จะดีขึน้  

ส าหรบัเรื่องของ Space เริ่มจะเป็นขอ้จ ากัด เนื่องจากลูกคา้รายใหม่หลายรายที่เข้ามาเจรจากับ
บริษัทฯ มีความตอ้งการใช้พืน้ที่การผลิตแต่ละราย ประมาณ 200-700 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็น Good 
problem ซึ่งบริษัทฯ มีการพิจารณาท า Optimize เรื่อง Space หรืออาจจะพิจารณาตดัสินใจหา Additional 
Site เพิ่มเติมเพื่อรองรบัลกูคา้ 

ส าหรบั Strategic Focus ของปี 2025 นัน้ บริษัทฯ Focus เรื่อง Operation Excellence ทัง้ในดา้น 
Quality, Efficiency , Lean Operations และ Productivity เป็นเรื่องหลัก และท า Optimize เรื่อง Space 
และ Resource Allocation รวมถึงปรบัปรุงพฒันาระบบใหด้ีขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และมี
การ Review Technology roadmap และ Investment Plan ในแต่ละ Business Unit     เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และรองรบั Market Demand และใหค้วามส าคญักับเรื่องการพฒันาบุคลากร
ในหลายๆ ด้านทั้งเรื่อง Capability Improvement และสร้าง Culture การท างานของบริษัทฯ ในแบบ 
Positive, Proactive และเป็น Teamwork มากขึน้ 
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ส าหรับตัว Service ของบริษัทฯ เปรียบเทียบเหมือนเป็น Boutique  Manufacturing House ซึ่ง

ศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ สามารถท าไดต้ั้งแต่ตน้น า้จนถึงปลายน า้ ซึ่งมีไม่ก่ีบริษัทที่สามารถท าได้ 
ตวัอย่างเช่น บริษัทฯ รบั Wafer fabrication มาจากบริษัทผูผ้ลิต Wafer บริษัทฯ มีศกัยภาพการผลิตในเรื่อง
การตัด Wafer การท าเป็น Package IC chip และวางลงบน Board เป็น PCBA, Box build สิ ้นสุดเป็น 
Finished Product รวมถึงมีศักยภาพในการท า Precision ดว้ยเครื่อง CNC ซึ่งถือเป็น Vertical Integration 
ซึ่งสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้หลายราย  

 
นอกจากนีย้ังได้ร่วมกับลูกค้า  Design งาน Prototype และงาน NPI และท า Sourcing ตัว Raw 

Material ซึ่งถือเป็น Full Turnkey Service  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส าหรบัตวัอย่าง Portfolio ทัง้ 3 กลุ่ม Business Unit ไดแ้ก่ กลุ่ม OSAT ที่เป็นผลิตภณัฑ ์IC ซึ่งมีทัง้
ที่เป็น Standard IC และ Advance Packaging ซึ่งเป็นงาน IC ที่มีความซบัซอ้นมากขึน้ เช่น MEMS Sensor 
ส่วนกลุ่ม PCBA & Box build ซึ่งเป็นงานแผงวงจร และงาน Box build ที่เป็น Finished Product ที่ส่งมอบ
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ใหก้บัลกูคา้ สว่นกลุม่ Optics ซึ่งเป็นกลุม่ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัซึ่งจะตอ้งใช ้Capabilities ของ
ทัง้ OSAT และ PCBA รว่มกนั และอาจจะมีบาง Process มี High Precision ในการผลิตงานของกลุม่นี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับตัวอย่างบางผลิตภัณฑ์ที่ เริ่มท า Qualification Plan เพื่อขึน้เป็น Mass Production โดย

ยกตัวอย่างไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เช่น งาน Silicon Photonics ซึ่งเป็น Wafer Processing ถือว่ามี Margin 
ค่อนข้างดี และยังมีงาน Bluetooth Module และงานที่ เป็น Controller Gambling Machine ซึ่งถ้าหาก
นโยบาย Entertainment Complex ผ่าน จะเป็นโอกาสที่ดีใหก้บับรษิัทฯ ซึ่งลกูคา้รายนีถื้อว่าอยู่ในอนัดบั 1-2 
ของโลกในดา้น Segment นี ้และส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2025 จะเป็นงาน Optical Transceiver และงาน 
Silicon Photonics Transmitter และงาน Box build ของ Segment กลุ่ม Automotive ซึ่งประมาณตน้เดือน
พฤษภาคม 2025 จะเดินทางไปพบลกูคา้รายนีท้ี่ประเทศเยอรมนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรบั Sales Contribution Trend ตัง้แต่ปี 2022 จนถึงปัจจุบนั ถา้พิจารณาตามโซน Territory จะ

เห็นว่ากลุ่มลกูคา้ที่อยู่ในสหรฐัอเมริกามีสดัส่วนที่นอ้ยลง เนื่องจากว่าบริษัทฯ มีการเติบโตของธุรกิจในส่วน
ของ  Europe , Asia และ Oceania มากขึ ้นในแต่ละปี โดยในปี 2025 คาดว่ายอดขายจากลูกค้าใน
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สหรฐัอเมริกาจะมีสดัส่วนประมาณ 50% แต่ถา้พิจารณาตาม Business Unit จะเห็นว่าสดัส่วนยอดขายมี
ความ Balance ทัง้ 3 กลุม่ที่ใกลเ้คียงกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในส่วนของ Customer Market และ Industry ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะอยู่ในกลุ่ม Niche 

Market เป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ กลุม่ Professional Audio เช่น Amplifier speaker กลุม่ Medical Devices เช่น 
Flow Sensor ต่าง ๆ ซึ่ งจะอยู่ ในอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่ม Automotive เช่น MEMS Sensor และ Tire 
pressure sensor รวมถึง Automotive actuator และผลิตภัณฑท์ี่มีอยู่ในขัน้ตอนการ Develop package ที่
จะมา Support ดา้น Power electronics หรือ IGBT Module กลุ่ม Telecommunication เช่น Data Center 
Equipment  และกลุ่ม Industrial เช่น โทรศพัทม์ือถือที่ป้องกันการระเบิดที่ใชง้านในธุรกิจอุตสาหกรรมเช่น
โรงกลั่นน า้มนัและการผลิตก๊าซ และผลิตภณัฑ ์Industrial Sensor และ RFID เป็นตน้  
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• Growth and Sales Strategy 

 
 
ส าหรับ Growth and Sales Strategy บริษัทฯ ก าหนด Target ว่าต้องการที่จะมียอดขายเติบโต

อย่างน้อยปีละ 20% และก าหนด Target ใหม้ี Gross Margin ประมาณ 20% เช่นกัน และมีการ Identify 
Market และการเลือกลูกคา้อย่างเขม้งวด โดยจะพิจารณาจาก Business Size ของลูกคา้อย่างนอ้ยตอ้งมี
ยอดขาย 3-5 ลา้นเหรียญสหรฐัฯต่อปี รวมถึงพิจารณาเรื่อง Financial Performance เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง 
Bad Debt และตลาดที่บริษัทฯ ใหค้วามสนใจจะเป็นกลุ่ม Photonics ,Power electronics และ High End 
Audio & Video ,Industrial และ Automotive  

นอกจากนีบ้รษิัทฯ พยายามที่จะเสนอ Service ที่บรษิัทฯมีศกัยภาพการผลิตทกุ Business Unit ที่มี 
Capability ทัง้กลุ่มผลิตภณัฑ ์OSAT, PCBA & Box build และ Optics มาเป็นจุดขายในการน าเสนอลกูคา้
ซึ่งลกูคา้หลายรายพอใจในศกัยภาพของบริษัทฯ รวมถึงบรษิัทฯ พยายามที่จะขยายธุรกิจไปใหค้รอบคลุมทุก 
Territories เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่ม Sales Channel ทั้งในส่วน On-line หรือ Exhibition 
โดยเฉพาะ Exhibition ซึ่งเป็น Channel ที่บริษัทฯ ค่อนขา้งประสบความส าเร็จในการหาลกูคา้ใหม่ บริษัทฯ 
จึงมุ่งเนน้ใน Chanel นีเ้ป็นสว่นใหญ่ 
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ส าหรบั Sales Strategy ในส่วนของกลุม่ผลิตภณัฑ ์OSAT บริษัทฯ จะมุ่งเนน้ขยายไปใน Business 
Wafer-level Processing เนื่องจากเป็น Segment ที่มี Magin สงู และบรษิัทฯ มีเครื่องจกัรและความพรอ้มที่
จะรองรบังานในกลุ่มนีอ้ยู่แลว้ และมีเครื่องจักรบางเครื่องที่เป็น Special กว่าที่อื่น และมีอยู่ในไม่ก่ีรายใน
แถบ South East Asia ซึ่งเป็นจุดขายที่จะดึงลูกคา้มาหาบริษัทฯ และหลายรายที่อยู่ระหว่าง qualification
เตรียมที่จะขึน้เป็น Mass Production ในปี 2025 นี ้นอกจากนีบ้ริษัทฯ พยายามที่จะหาลูกค้าที่ผลิตงาน 
Advance Packaging เช่น System Package หรือ Package on Package ซึ่งจะมี Margin ที่สงู รวมถึงงาน 
Power Devices ที่มีการ Develop ตัว IC chip ที่จะมารองรับด้าน Power Devices และยังมีงานที่ เป็น 
Automotive Business ที่มีการ qualification เรื่องของมาตรฐาน VDA6.3  และ IATF16949 ของบริษัทฯที่มี
อยู่แลว้ และยังมีการ Follow up เก่ียวกับ Opportunity ของการยา้ยฐานการผลิตมายังประเทศไทยของ
ประเทศจีนและไตห้วนั   

 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับ Sales Strategy ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ EMS บริษัทฯ มุ่ ง เน้นหาลูกค้าในกลุ่ม 

Communication, Industrial, Professional Audio/Video และ  Automotive เ ป็นหลัก  รวมถึ งน า เสนอ 
Service ในเรื่องการเป็น Distribution Center ใหก้บัลกูคา้ดว้ย โดยการ Ship งานใหก้บั End Customer ของ
ลกูคา้โดยตรง รวมถึงการ Provide excellence service ใหก้ับลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกิดการแนะน าบรษิัทฯกบั 
divisions อื่นหรือบรษิัทที่ลกูคา้รูจ้กัแบบ word of mouth  
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ในส่วน Sales Strategy ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ ์Optics จะเนน้เพิ่มศักยภาพของ Process ใน
การท า Die Attachซึ่งไดม้ีการหา New Technology ที่ลูกคา้และตลาดใหค้วามสนใจ ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการ
เตรียมงบประมาณที่จะลงทุนในส่วนนี ้และบริษัทฯ ยังสามารถใช ้Capability ของ OSAT ในการ Support 
งานของ Optical Assembly เช่น Wafer Processing และ Die sorter โดยเฉพาะงานของ Silicon Photonics 
ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดของ Optical ใหโ้ตขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ พยายามที่จะเนน้หาลูกคา้ผ่านช่องทาง 
Exhibition เช่น ในตน้เดือนเมษายน ไดไ้ปรว่ม Exhibition ที่เมืองซานฟรานซิสโก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Risk Management 

 
ส าหรบัเรื่องของ Risk Management-US Tariff Risk Mitigation ถึงแมบ้รษิัทฯ จะมีลกูคา้ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ประมาณ 50% ของ Portfolio แต่การ Ship งานไปที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเม่ือปลายปี 2024 มี
ประมาณ 27% โดยมีสว่นที่เป็นงาน Semiconductor ที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีประมาณ 10% และสว่นที่เหลือ
อีก 17% เป็นงานที่สามารถใช ้US Content อยู่มากกว่า 20% ดงันัน้ภาระภาษีที่จะโดนเรียกเก็บถือว่าน้อย

               

  

                

                                   

                      

                              

                             

                               

                      

                 

                        

                 

                      

                

                    

         

                                      

  

                            
                                      
                                          

   

                           

                       
                                   
                

                                                
                          

                              
                                 
               

                                          
                        

                       

                     

                 



                                                                                                                                                                             รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2568 
                                                                                                                                                                              ประชมุเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2568   

 

15 / 32 

 
 

มาก และจากการพดูคยุกบัลกูคา้ถือว่ามี Concern นอ้ยมาก และบรษิัทฯ ไดม้ีการท า Treatment ในการเพิ่ม 
US Content เพื่อที่จะลดความเสี่ยง รวมถึง Part บางตัวที่ส่งใหลู้กคา้ที่สหรฐัอเมริกา ซึ่งมี End Customer 
อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งไดม้ีการพูดคยุกับลกูคา้ใหบ้ริษัทฯ เป็น Distribution Center โดยการ Ship 
งานไปหา End Customer ของลกูคา้ใหเ้ลย ซึ่งจะเป็นการลดสดัส่วนการส่งงานเขา้ประเทศสหรฐัอเมริกาให้
ลดลงไปไดอ้ีก 

นอกจากนีบ้รษิัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่อง manufacturing facilities ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
ในการท า Joint Venture หรือ Owner ทั้ง 100% และเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้เดินทางไป Visit 
บรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิาบางราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Key Takeaways 

ในสว่นของ Key Takeaways ปัจจบุนับรษิัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีและมองว่าในปี 2025 จะเป็น
ปีที่บรษิัทฯ จะ Recover ผลประกอบการใหด้ีขึน้ ถึงแมจ้ะมีความทา้ทายอยู่บา้ง แต่บรษิัทฯ ยงัมีความเชื่อมั่น
ว่าในปี 2025 ผลประกอบการจะมีก าไร โดยการมุ่งเน้นด้าน Operational Excellence ด้าน Resource 
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Optimization และเรื่องของ US Trade Tariff ไม่ไดม้ี Impact กับบริษัทฯ มากนักและประกอบบริษัทฯ ยังมี
โอกาสที่บริษัทฯ จะมีลูกคา้ใหม่ที่มีการติดต่อเขา้มาต่อเนื่อง และลูกคา้ปัจจุบันที่ขยาย Portfolio ท าใหท้ีม
ผูบ้รหิารมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถท าใหธุ้รกิจบรษิัทฯ เติบโตขึน้ได ้

 

  หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 

การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

1. นายดิเรก วงษว์านิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้
1.1 ในหลายปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบรษิัทฯ จะมีก าไร 2-3 ปี และกลบัมาขาดทนุ 2-3 ปี และ

จะกลบัมามีก าไรอีก จึงขอสอบถามว่าเป็นเพราะเหตผุลใด 
1.2 ในปี 2024 บริษัทฯ มี Soft Demand และลกูคา้มี Stock สินคา้สงู ท าใหช้ะลอการสั่งซือ้ ปัจจุบนั

สถานะการณเ์ป็นอย่างไร 
1.3 ส าหรับ Business Unit ของกลุ่ม Optics ถือว่าเป็นธุรกิจหลักแต่ในปี 2024 ยอดขายลดลง

ค่อนขา้งมาก สาเหตเุป็นเพราะเหตใุด 
1.4 สินคา้กลุ่มผลิตภัณฑ ์OSAT ปัจจุบันสถานการณต์ลาดโลก ในกลุ่ม Consumer product หรือ 

EV product ค่อนข้างลดลง บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ยอดขายของสินค้ากลุ่ม OSAT นี ้
อย่างไรบา้ง 

1.5 สินคา้กลุม่ผลิตภณัฑ ์PCBA & Box build มียอดขายเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 
2024 แต่บริษัทฯยงัมีผลขาดทุนอยู่ เป็นเพราะเหตใุด และยงัจะมียอดขายสงูประมาณไตรมาสที่ 
4 ปี 2024 ไดอ้ยู่หรือไม่ 

 
นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่วว่า  
1.1 มีหลายปัจจยัทัง้เรื่อง portfolio ของลูกคา้ และเรื่อง Market Demand ที่มีความผันผวนสงู เรื่อง

ของสถานการณ์ COVID-19 และเรื่องของ Economics ที่ค่อนข้าง Soft หลายปีติดต่อกัน และ
ลูกคา้หลายรายมีผลิตภัณฑอ์ยู่ใน Segment ที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรง จึงท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั
ผลกระทบดว้ยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ไดม้ีการรบัมือโดยการท า Restructuring ในหลายส่วน ตาม
ช่วงสถานการณ ์

1.2 ปัจจุบันสถานการณเ์รื่อง Soft Demand มีสญัญาณที่ดีขึน้ คาดว่าในครึ่งปีหลงัของปี 2025 ตัว 
stock Inventory ของลูกคา้น่าจะระบายออกไปค่อนขา้งมาก และน่าจะมี Demand การสั่งซือ้
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กลบัคืนมา ซึ่งเริ่มเห็นสญัญาณเชิงบวกส าหรบัลกูคา้บางรายบางแลว้ โดยบริษัทฯมีการติดตาม 
Demand จากลกูคา้อย่างใกลช้ิด 

1.3 ส าหรบัยอดขายของกลุ่มผลิตภณัฑ ์Optics ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจาก Market Demand ซึ่ง End 
Customer ของลกูคา้อยู่ใน Segment Infrastructure จึงไดร้บัผลกระทบดว้ย มีการเลื่อนการผลิต
ออกไป และมีเรื่อง Operation ของตัว Supply chain ของลูกคา้บางรายการ ท าให ้Leadtime 
ของวตัถดุิบยาวขึน้ 

1.4 สินคา้กลุ่มผลิตภัณฑ ์OSAT ถือเป็น Leading Indicator ของภาคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งสินคา้
กลุ่ม OSAT จะตอบสนองกับสภาวะของตลาดเป็นล าดบัตน้ ๆ ซึ่งที่ผ่านมา Demand ของ OSAT 
ลดลงมาก แต่ในเดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นสญัญาณเชิงบวก ซึ่งปัจจบุนั Demand มีมากกว่าปีที่ผ่าน
เกือบเท่าตวั 

1.5 สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑ ์PCBA & Box build มี Cost of goods sold สงูกว่ากลุ่มผลิตภณัฑ ์OSAT 
และ PCBA และยังมีก าลังการผลิต  โดยมี  Utilization ประมาณ 50-60% และมีการท า  
Restructuring ทัง้ Inventory และ Resource ดา้นบุคลากร จึงท าใหม้ี Cost พิเศษเพิ่มขึน้มาเมื่อ
ปลายปี 2024 แต่ Moving Forward จะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ และยอดขายโดยเฉลี่ยทัง้ปี 2025 จะไม่
ต ่ากว่าปี 2024  

 
2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้

2.1 โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ มีสกุลเงินอะไรบา้ง และถ้าค านวณเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัมี
มลูค่าประมาณเท่าไหร ่ 

2.2 โครงการซือ้หุน้คืนที่บรษิัทฯ ด าเนินการประสบผลส าเรจ็หรือไม่ 
2.3 ถา้เปรียบเทียบบรษิัทฯ กบัคู่แข่งในตลาด มีบรษิัทใดบา้งที่มีธุรกิจที่ใกลก้บับรษิัทฯ 
2.4 ธุรกิจที่บรษิัทฯ ท าจะเป็น OEM on demand และ Customize ตาม demand ลกูคา้ ซึ่งจะไม่ค่อย

มี Economies of scale เป็นแบบนัน้ใช่หรือไม่ 
2.5 สดัสว่นรายไดย้อดขายแยกตามกลุม่ประเทศเป็นอย่างไรบา้ง 
2.6 ถา้พิจารณาสดัสว่นรายไดแ้ยกตามประเทศประเด็นเรื่อง US Tariff บรษิัทฯ น่าจะไดร้บัผลกระทบ

ใช่หรือไม่ 
2.7 ปัจจบุนัในสว่นของ บรษิัทฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างไรบา้ง 
2.8 ปัญหาเรื่องภูมิศาสตรแ์ละเรื่อง Trade war ซึ่งท าใหอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารผ์ันผวนมาก

บริษัทฯ มีแผนการด าเนินการอย่างไร และในปี 2024 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
หรือไม่ 
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รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่วว่า  
2.1 สกลุเงินที่บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจประมาณ 90% เป็นดอลลารส์หรฐัฯ 
2.2 โครงการซือ้หุน้คืนอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ ซึ่งในปี 2025 โครงการยงัเหลือระยะเวลาด าเนินการ

อีกประมาณ 1 เดือน โครงการนีถื้อว่าประสบความส าเรจ็ และคาดการณว่์าจะมีอีกในอนาคต 
 

นายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการตลาด กลา่วว่า  
2.3 บริษัทฯ ค่อนข้างจะเป็น Unique เนื่องจากบริษัทฯ มีเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตได้ทั้ง 3 

Business Unit ซึ่งบริษัทอื่นส่วนใหญ่จะมีเพียง Business Unit เดียว เช่น ท า OSAT อย่างเดียว 
หรือท า Optics อย่างเดียว  

2.4 บรษิัทฯ ท าธุรกิจแบบ OEM on demand และ Customize ตาม demand ลกูคา้ 
2.5 ส าหรบัสดัสว่นรายไดย้อดขายของปี 2024 ประมาณ 55% จะอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอีก 

32% อยู่ในยโุรปประเทศหลกั ๆ ไดแ้ก่ เยอรมนี และภมูิภาคสแกนดิเนเวีย และที่เหลืออีก 13% อยู่
ในเอเซีย ไดแ้ก่ จีนและญ่ีปุ่ น และโอเชียเนียจะเป็นประเทศออสเตรเลีย 

2.6 ในสดัส่วนยอดขายของประเทศสหรฐัอเมริกา มีประมาณ 50% แต่ในความเป็นจริงบริษัทฯ ship 
สินคา้เขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิามีประมาณ 27% ซึ่งเป็นงาน Semiconductor ประมาณ 10% ซึ่ง
อยู่ ใน Tariff ที่ ได้รับการยกเว้น  และส่วนที่ เหลืออีกประมาณ 17% มีการใช้ US Content 
Treatment เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑก์ลุ่มผลิตภัณฑ ์Optics ซึ่งมีวัตถุดิบบางรายการสั่งซือ้จาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไดร้บัการยกเวน้   

2.7 บริษัทฯ มีการท า Restructuring ทางดา้นบุคลากรใหม้ีศักยภาพมากขึน้ในการบริหารจัดการ
องคก์ร และใหค้วามส าคญัในเรื่อง Operation Cost ต่าง ๆ เช่น Facility และใชท้รพัยากรต่าง ๆ 
ก็ควบคุมให้รัดกุมมากขึน้ และมีการท า Cost Reduction ในส่วนของ Supply Chain ซึ่งเป็น 
Factor หลักของกระบวนการผลิต เช่น Volume Purchasing Program หรือการ Consolidate 
Demand ซึ่งจะช่วยเรื่องการต่อรองราคา 

 
 นายชัยยศ ทวีรติธรรม ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงนิ กล่าวว่า 
2.8 ส าหรับในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารท์ี่ผันผวน บริษัทฯ ด าเนินมาตรการใช้ Natural 

Hedge เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้วัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ และขายสินคา้เป็นดอลลาร์
สหรฐัฯ และส่วนต่างที่เป็นรายไดห้รือก าไร บริษัทฯ ใช ้Forward Contract ในการบริหารจดัการ 
และในปี 2024 ภาพรวมบรษิัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 
ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วว่า มีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่  
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เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ด  าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุม
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่
รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดน้ าเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2567 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วว่า ตามที่บรษิัทฯไดจ้ดัสง่รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชีไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้นั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 
(แบบ 56-1 One Report)  หน้า 123 ถึงหน้า183 โดยผลประกอบการในปี 2567 จากงบเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สรุปไดด้งันี ้ 

  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สินทรพัยร์วม 2,421 2,407 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม 605 604 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,816 1,803 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 2,140 2,145 ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (168) (160) ลา้นบาท 

อตัราส่วนก าไร (ขาดทนุ)  ต่อหุน้ (0.19) (0.19) บาท/หุน้ 

 
   หลังจากจบการรายงาน ผู้ด  าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม่ 
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  การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

1. นางสาวอรพินธ ์เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้
1.1 ในปี 2024 ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนโดยบริษัทฯ แจ้งว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากเรื่อง

สินคา้ลา้สมยัและตอ้งตัง้ส  ารองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั ปัจจุบนับริษัทฯ มีมาตรการด าเนินการที่
จะลดความเสี่ยงเรื่องสินคา้ลา้สมยัอย่างไรบา้ง 

1.2 ส าหรบัลกูหนีท้ี่มีอายเุกิน 12 เดือน และบริษัทฯ ไดม้ีการตัง้ส  ารองค่าเผื่อหนีส้ญูแลว้นัน้ ลกูหนี ้
ดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารคา้หรือเป็นลูกหนีอ้ะไร และมีมาตรการในการติดตามเรียกเก็บลูกหนี ้
อย่างไร เนื่องจากมียอดหนีค้่อนขา้งสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได ้

 
นายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการตลาด กลา่วว่า  
1.1 ส าหรับเรื่องสินค้าล้าสมัย บริษัทฯ เริ่มด าเนินการโดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง 

Engineering Change Order (ECO) จากลกูคา้ ในกรณีเป็นการ Cut off จะด าเนินการ Charge 
ลกูคา้ทนัที ซึ่งตวัสินคา้จะถกูเคลียรค์วามรบัผิดชอบใหเ้สรจ็สิน้  

 
นายชัยยศ ทวีรติธรรม ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงนิ กล่าวว่า 
1.2 ส าหรบัลกูหนีร้ายใหญ่ที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือนเป็นลกูหนีก้ารคา้ไดม้ีการตัง้ Provision ครบทัง้

จ านวนแลว้ และมีการด าเนินการทางกฎหมายทัง้คดีแพ่งและคดีอาญาแลว้ ซึ่งในเบือ้งตน้ศาล
ตดัสินใหบ้ริษัทฯ ชนะคดีแลว้ และจะมีผลการตดัสินอีกครัง้ในเร็วนี ้และหลงัจากนัน้จะมีขัน้ตอน
ของการสืบทรพัยต์่อไป 
 

2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้
2.1 เรื่องสินค้าล้าสมัย บริษัทฯ ด าเนินการอย่างไรกับตัวสินค้าหรือว่าต้องท าลายอย่างเดียว 

สามารถท าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างอ่ืนไดห้รือไม่ 
 
นายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการตลาด กลา่วว่า 
สินคา้บางส่วนสามารถน าไป Salvage ได ้เช่น งาน PCBA จะมี Component บางตัวที่สามารถถอด
และน า Component มา Reuse ใชใ้หม่ได ้สว่นที่ใชไ้ม่ไดก้็ตอ้งท าการ Scrap  
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   เม่ือไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามแตอ่ย่างใด ผูด้  าเนินการประชมุ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
รบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2567 
 
   ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วว่า ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2567 

บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ขาดทุนสุทธิประมาณ (160) ลา้นบาท 
บรษิัทฯจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2567 

 
  ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย นัน้ จากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ปี 2567 บริษัทฯมี
ขาดทนุสทุธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ (160)  ลา้นบาท  ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณา 
ปัจจัยต่างๆ อย่างรอบดา้น ไดแ้ก่ สภาพคล่องทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน การไม่มีภาระหนี ้สินระยะยาว และก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรประมาณ 393 ล้านบาท 
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 
งวดวนัที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นเงินทัง้สิน้
ไม่เกิน 32,816,271 บาท  (สามสิบสองลา้น-แปดแสน-หนึ่งหมื่น-หกพัน-สองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 
โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการ
ลงทนุ BOI ทัง้จ านวน  
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รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2565-2567  

 ปี 2567 * ปี 2566  ปี 2565 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

(160) ลา้นบาท 226 ลา้นบาท 303 ลา้นบาท 

จ านวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล 

ไม่เกิน 

820,406,775 หุน้ 833,999,621 หุน้  845,552,233 หุน้ 

จ านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุน้  0.04 บาทต่อหุน้ 0.07 บาทต่อหุน้ 0.06 บาทต่อหุน้ 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ ไม่เกิน 32.81 ลา้นบาท 58.38 ลา้นบาท 50.73 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* : บรษิัทฯอยู่ในระหว่างโครงการซือ้หุน้คืน 

  
  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของปี 2567 เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นสว่นที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI ทัง้จ านวน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
ไม่เกิน 32,816,271 บาท  (สามสิบสองลา้น-แปดแสน-หนึ่งหมื่น-หกพนั-สองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) ซึ่งบริษัทฯ
จะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใน
วนัศกุรท์ี่ 2 พฤษภาคม 2568 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 
 

  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 

ไม่มีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
    

  เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชุมอนุมตัิ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2567 เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท โดยเงิน
ปันผลดังกล่าวจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ไดร้บัการ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ทัง้จ านวน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 32,816,271 บาท  (สามสิบสองลา้น-
แปดแสน-หนึ่งหมื่น-หกพนั-สองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)  
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และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไม่มีจึงประกาศผล
คะแนน 

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2567 
เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจ านวน รวมเป็นเงินทั้งสิน้        
ไม่เกิน 32,816,271 บาท  (สามสิบสองลา้น-แปดแสน-หนึ่งหมื่น-หกพนั-สองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 

 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ กล่าวว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่ง
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 
ท่าน ดงันี ้
 
 

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ   กรรมการ 
2.    นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ    กรรมการ 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 2 ท่านสมควร

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคุณสมบัติตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ  และมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการ
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ด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ “บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี  ้ไดผ้่าน
การพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ” 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ไดร้่วมพิจารณาดว้ย ไดพ้ิจารณา

กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า  กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ 
ความสามารถ และมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส ทัง้ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา  จึงมี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  

  
คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระ 2 ท่านไดแ้ก่ 
 

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ  กรรมการ 
2.    นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ   กรรมการ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลและประวตัิ
ของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ที่ไดส้่งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
 ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 

   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 

ไม่มีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม

วาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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(1) นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

(2) นายนัทธพงศ ์ไชยกุล ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว 
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อนัประกอบดว้ย ผลประกอบการของบรษิัทฯ ระดบัความ
รบัผิดชอบ ประสบการณ ์รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจในการท างานใหเ้หมาะสม โดยเทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้  มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไวเ้ช่นเดิมเท่ากับปี 2567 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้และตามที่ปรากฏในสไลด ์ดงันี  ้
 
 

    

ต าแหน่ง 

ปี 2568 ปี 2567 

ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/

เดือน) 

เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/

ครัง้) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ประธาน 41,000 5,000 41,000 5,000 

กรรมการ 29,000 5,000 29,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 41,000 5,000 41,000 5,000 
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กรรมการ 35,000 5,000 35,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประธาน            0 5,000          0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 0 5,000 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

( เ ฉ พ า ะ ที่ ม า จ า ก

กรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 0 5,000 

สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
  
   ไม่มีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  

 

เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
คดัคา้นหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไม่มีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทซ์ึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2568 
 
   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส  าหรับรอบปีบัญชี 2568 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอเสนอใหแ้ต่งตัง้ 

 
 1. นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6140 และ/หรือ 

 2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 

 3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313  

แห่งบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 โดยใหผู้ส้อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้งบ
การเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ใหบ้ริษัท 
ส  านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส  านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ ์หรือสว่นไดเ้สียกบั
บรษิัทฯ ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 
 (หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2557-2567 นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2559-2567 และนางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกุล เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิม
ตัง้แต่ปี 2567)  

  
  โดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2568 จ านวน 2,425,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567  

นอกจากนี ้บรษิัทไดน้  าเสนอขอ้มลูค่าสอบบญัชีของบรษิัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบตามที่ปรากฏบน
สไลดแ์ละในหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีซ้ึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหนา้แลว้ 

                              (หน่วย: บาท) 
รายการ ปี 2568 ปี 2567 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทฯ (SMT) 2,425,000 2,425,000 

-  ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มี- -ไม่มี- 
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สว่นบริษัทย่อย ใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีจากส านกังานอื่น ทัง้นีก้ารเลือกใชบ้รกิารของผูส้อบบญัชี
จะพิจารณาจากคณุภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะดแูลใหส้ามารถจดัท า งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

 

ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
   

1. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้
1.1 ส าหรบั Key Audit Matters ของบรษิัทฯ มีเรื่องอะไรบา้ง 
1.2 มีลกูหนีก้ารคา้ที่มีอายเุกิน 1 ปี มีจ  านวนหลายรายหรือไม่ และมลูค่าสงูหรือไม่ 
1.3 เรื่องสินคา้ลา้สมยัและการดอ้ยค่าของสินคา้ยงัมีอยู่หรือไม่ 

 
 นางสาววิไลลักษณ ์เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด กลา่วว่า  

1.1 ส าหรับ Key Audit Matters ของบริษัทฯ จะมีเรื่องการรับรูร้ายได้เนื่องจากเป็นรายการใหญ่ และ
รายการรายไดจ้ะสง่ผลกระทบกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นอย่างมาก ถา้หาก Performance ไม่ดี ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีไดใ้หค้วามส าคัญและตรวจสอบอย่างเข็มงวด   เพื่อใหม้ั่นใจว่าไม่มีประเด็นที่จะส่งผลกับ
บรษิัทฯ  
1.2  สว่นลกูหนีก้ารคา้ที่เป็นรายการที่คา้งนานเกินกว่า 1 ปี เป็นลกูหนีร้ายเก่าที่นานแลว้ และบรษิัทฯ ไม่ได้
มีการท าธุรกรรมกบัลกูหนีร้ายนีแ้ลว้ และอยู่ระหว่างขัน้ตอนกระบวนการทางกฎหมาย สว่นลกูหนีร้ายอื่นๆ 
ผูส้อบบญัชีไดท้  าการตรวจทานว่าค่าเผื่อที่ตัง้ไวน้ัน้มีความเพียงพอหรือไม่ และพิจารณาเรื่องของ  Aging 
ของลกูหนี ้ว่ามีลกูหนีค้า้งนานหรือไม่ 
1.3  ส่วนสินคา้ลา้สมัยหรือเสื่อมสภาพทางผูส้อบบัญชีไดม้ีการตรวจสอบเป็นปกติอยู่แลว้ และในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับประมาณการของตัวสินคา้ไวแ้ลว้ ในขอ้ 9 ซึ่งบริษัทฯ 
จะมีการพิจารณาเก่ียวกับสินคา้ลา้สมยั รวมทัง้สินคา้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเงินชดเชยจาก Supplier 
ได ้

 
 

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไม่มีจึงประกาศผลคะแนน      
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    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2568 ตามที่ไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 395,029,328 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000   
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสีย -    

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

  เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทฯไม่ไดม้ีการพิจารณาเรื่องใดๆ

เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

  ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วว่า มีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่  

การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

1. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้
1.1 ที่บริษัทฯ น าเสนอว่าผลประกอบการของปี 2025 น่าจะกลบัมาเป็นตวัสีเขียวนัน้ ในไตรมาสที่ 1 

ปี 2025 ผลประกอบการเป็นสีเขียวหรือยงั 
1.2 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตาม Business Unit เป็นอย่างไรบา้ง 

 
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ รักษาการประธานกรรมการ  กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วว่า 
1.1 เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัไม่ไดป้ระกาศผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และเป็นระเบียบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจึงไม่อาจพดูลว่งหนา้ได ้แต่บรษิัทฯ มีความรูส้กึที่ดีกบัผลประกอบการที่จะ
เกิดขึน้ 

 
 นายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการตลาด กลา่วว่า  

1.2 ในส่วนโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 3 Business Units ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT ซึ่งมี IC 
Packaging เป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยในปี 2024 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 29% ส่วนกลุ่ม Optics 
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ผลิตภัณฑเ์ป็นตัว Transceiver ที่ใชก้ับงาน Data Center มีสดัส่วนรายไดป้ระมาณ 31% และกลุ่ม 
PCBA & Box build  ผลิตภณัฑเ์ป็นตวั Amplifier, Mobile phone มีสดัสว่นรายไดป้ระมาณ 40%  

 
2. นายดิเรก วงษว์านิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดงันี ้

2.1 บรษิัทฯ มีแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัลกูคา้ที่มีสดัสว่นรายไดส้งูแต่มีจ านวนนอ้ยรายอย่างไร 
2.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บรษิัทฯ มีรายไดพ้ิเศษที่บรษิัทฯ แจง้ว่าเก่ียวกบัโครงการที่ประเทศอินเดีย 

ในการท า Joint Venture ขอใหช้่วยอธิบายรายละเอียดของโครงการนีว่้าเป็นอย่างไร 
2.3 จากข่าวที่ว่ามีประเทศจีนยา้ยฐานมาเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยค่อนขา้งมาก จะสง่ผลดีหรือ

ผลเสียกบับรษิัทฯ อย่างไรบา้ง 
2.4 ปี 2025 บริษัทฯ ตอ้งเป้าหมายรายไดไ้ว ้3,000 ลา้นบาท ซึ่งตอนที่ตั้งเป้าไดพ้ิจารณา Factor 

เรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาจะขึน้ภาษีแล้วหรือยัง  และยังมั่นใจว่าจะสามารถท าได้ตาม
เปา้หมายที่ตัง้ไวห้รือไม่ 

 

 นายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการตลาด กลา่วว่า  
2.1 ในเรื่องลกูคา้ที่มีสดัสว่นรายไดส้งูแต่มีจ านวนนอ้ยราย บรษิัทฯ พิจารณาว่ามีทัง้ขอ้ดีและ 

ข้อเสีย โดยข้อดีคือ ลูกคา้มีการเติบโตกับบริษัทฯ และสิ่งที่บริษัทฯ ด าเนินการคือพยายาม
สรา้งความเติบโตส าหรบัลกูคา้รายใหม่ สว่นขอ้เสียการกระจกุตวัของรายไดใ้นลกูคา้เพียงบาง
ราย แต่ปัจจุบนับรษิัทฯ ก็เริ่มมีลกูคา้รายใหญ่เพิ่มขึน้ โดยลกูคา้หลกั Top 10 เริ่ม Contribute 
รายไดม้ากขึน้  

2.2 บริษัทฯได้ท า Joint Venture กับบริษัทในอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย 3 party ได้แก่  Indian 
Company, Customer Company และ  Technology Transfer Company ซึ่ งบริษัทฯ  จะ
เก่ียวขอ้งในส่วน Technology Transfer ในสว่นที่เป็น OSAT ซึ่งโครงการ Joint Venture นีจ้ะมี
การผลิตงาน IC Packaging ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีการสง่เสรมิการลงทนุ โดยบรษิัทฯ จะไดร้บั
รายไดใ้นเรื่องของ Technology Transfer โดยมีการท าสญัญาเก่ียวกับ Technology Transfer 
และก าหนด Period ในการ Transfer แต่ละ Phase และใน Long term บรษิัทฯ จะมีการถือหุน้
ในโครงการนีด้ว้ย 

2.3 ส าหรบัผลเสียในเรื่องนีค้ือบริษัทที่เขา้มาก็มีศักยภาพในการผลิตเหมือนกับบริษัทฯ ซึ่งอาจจะ
เขา้มาผลิตงานที่เป็น EMS เช่นเดียวกบับรษิัทฯ แต่ถา้มองเรื่องตลาดของบรษิัทฯ กบัของเคา้จะ
เป็นคนละกลุ่ม ซึ่งของบริษัทฯ จะเป็นตลาดในกลุ่ม Hi-end แต่ของบริษัทจีนที่เขา้มาจะเน้น
ตลาด EV ส่วนขอ้ดีคือ การที่มีผูผ้ลิตจีนที่เขา้มา ก็จะมีกลุ่มบริษัทที่เป็น Supply Chain ตาม
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เขา้มาดว้ย เช่น บริษัทผลิต PCB ก็จะเป็นขอ้ดีส  าหรบับริษัทฯ ในเรื่องการได ้Source วตัถุดิบที่
ถกูลง 

 
  นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่วว่า 

2.4  ช่วงที่ตั้งเป้าหมายรายได้ยังไม่ได้ Factor การขึน้ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ยังคง        
ตัง้ Target ที่มี Challenge กบัทีมผูบ้รหิารไวท้ี่ 3,000 ลา้นบาท 

 
3. นางสาวอรพินธ ์เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กลา่วว่าขอเสนอแนะ

ใหบ้รษิัทฯ จดัประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ต่อไปขอใหจ้ดัประชมุแบบ Hybrid เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ที่ไม่สามารถเดินทางมารว่มประชมุไดส้ามารถเขา้ร่วมประชมุทาง On-line ได ้และจะท าใหม้ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้มาก และสอดคลอ้งกับหนังสือขอความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ์รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กลา่วว่า รบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้และรบัไปพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

ต่อไป 

 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าบริษัทฯมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวีดี

ทัศนใ์นการประชุมครัง้นีด้ว้ย และบริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายใน 14 วนั หากผูถื้อหุน้มีความเห็นหรือขอ้สงสยัเพิ่มเติม สามารถแจง้เลขานกุารบรษิัทฯ ภายใน 1 เดือน 
นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุน้รับรองความถูกตอ้งของรายงานการ
ประชมุฯ ดงักลา่ว 

 
เม่ือที่ประชมุไม่มีขอ้ซกัถามอย่างใดอีก ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญประธานในที่ประชมุ กลา่ว

ปิดการประชมุ ประธานในที่ประชมุไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและใหก้ารสนบัสนนุ
การด าเนินงานของบรษิัทฯ ดว้ยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 

 

 




